

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)

วันนี้ (21 ตุลาคม 2552) - สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มอบรางวัล **ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์** โดย นายไพบุลย์ นลินทรางกูร นายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ เปิดเผยความสำคัญของโครงการนี้ว่า “รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงแบบอย่างของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ที่นักวิเคราะห์ชื่นชมในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลของกิจการนับว่ามีความสำคัญมาก ทั้งต่อนักวิเคราะห์ที่ต้องนำไปวิเคราะห์และให้คำแนะนำซื้อขาย, ต่อนักลงทุน ซึ่งนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุน, ต่อกิจการเอง เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์ของตนสะท้อนปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง, รวมทั้งต่อตลาดทุนโดยรวม เพราะช่วยสร้างความเป็นธรรมและโปร่งใส เอื้ออำนวยให้ตลาดทุนเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “สมาคมฯ จัดงานมอบรางวัลนี้เป็นปีแรก และถือเป็นการครั้งแรกของวงการตลาดทุนที่นำความเห็นนักวิเคราะห์มาตัดสินรางวัลนี้โดยตรง โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน 3 ฝ่าย คือ CEO, CFO และ IR นอกจากนี้ ยังมีรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย โดยรางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน”

รางวัลผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์ แบ่งเป็น 6 หมวด แต่ละหมวดมีรางวัลสำหรับผู้บริหาร 3 รางวัล และรางวัลสำหรับบริษัท 1 รางวัล เป็น 4 รางวัลต่อหมวด รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล

“เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคือ เสียงโหวตของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ และเสียงโหวตของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีกส่วนหนึ่ง และเป็นการโหวตโดยอิสระ” นายสมบัติ กล่าว

ทั้งนี้ เกณฑ์สำหรับการโหวตให้กับบริษัท ได้แก่ การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในเชิงลึกและสม่ำเสมอแม้แต่ข่าวร้าย, การให้แนวโน้มผลประกอบการและความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล, การให้โอกาสนักวิเคราะห์เข้าถึงผู้บริหารระดับสูง รวมถึงความรวดเร็วในการให้คำตอบ, การเคารพในความคิดเห็นและเป็นมืออาชีพของนักวิเคราะห์, มีการอธิบายความเป็นมาของตัวเลขต่างๆ ใน MD&A อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และจัดให้มีช่องทางการให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์ที่สะดวกและหลากหลาย เช่น เข้าพบตัวต่อตัว โทรศัพท์ การจัด Analyst Meeting หรือ Company visit หรือช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับรางวัล

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนขวัญใจนักวิเคราะห์

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

หมวดธุรกิจ	Chief Executive Officer	Chief Financial Officer	Investor Relations	บริษัทจดทะเบียน
1. พลังงานและปิโตรเคมี	ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ PTT	พิชัย ชุณหวิชัย PTT	วิรัช มกรนิธิโรจน์ BANPU	BANPU
2. ธนาคาร	บัณฑูร ล่ำซำ KBANK กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ SCB	อรนุช อภิกคต์ศิริกุล TISCO	ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย KBANK	KBANK
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	วิกรม ศรีประทักษ์ ADVANC	พงษ์อมร นิมพุลสวัสดิ์ ADVANC	นัฐยา พัวพงศกร ADVANC	ADVANC
4. เกษตรและอาหาร	ธีรพงศ์ จันศิริ TUF	วายุ ยัท ปาโก้ ลี TUF	วายุ ยัท ปาโก้ ลี TUF	TUF
5. อสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง	อนุพงษ์ อัศวโภคิน AP	วารุณี ลภีธนาวัฒน์ SPALI	วัชร เยี่ยมสกุล SCC	CPN
6. Medium & Small Cap.	คาลิต มอยนุดดิน ฮาซิม PSL	นุช กัลยารวงศา TTA	สุทธิดา สุขะนินทร BECL ธนพร ทวีพาณิชย์ MCOT รัช ดันตน์นันทา THAI	BECL

นายไพบูลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า “ยังมีผู้บริหารอีกหลายท่านและบริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่งที่นักวิเคราะห์ชื่นชม และผมเชื่อว่าในปีหน้า จะได้เห็นท่านเหล่านั้นขึ้นมารับรางวัลนี้เช่นกัน ซึ่งสมาคมฯ ขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งในตลาดหลักทรัพย์ ที่เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้” นายไพบูลย์ กล่าวทิ้งท้าย
